

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการสายงานการเงินและบัญชี จำนวน ๖ ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม	ตำแหน่งและส่วนราชการที่แต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑	นางนันท์นภัส ชติยะ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่เสมียนตราอำเภอหรือเทียบเท่า)	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่เสมียนตราอำเภอหรือเทียบเท่า)	
๒	นางกมลวรรณ กันทะดีบ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่เสมียนตราอำเภอหรือเทียบเท่า)	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่เสมียนตราอำเภอหรือเทียบเท่า)	
๓	นางณัฐวรรณ อินแก้ว	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่เสมียนตราอำเภอหรือเทียบเท่า)	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่เสมียนตราอำเภอหรือเทียบเท่า)	
๔	นางสาวธนพร โรจนวุฒิศรรม	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่เสมียนตราอำเภอหรือเทียบเท่า)	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่เสมียนตราอำเภอหรือเทียบเท่า)	
๕	นางเตือนใจ สิมศิริวงษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งเสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งเสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	
๖	นายกฤษฎา ไชยพรม	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) รักษาการในตำแหน่งเสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่เสมียนตราอำเภอหรือเทียบเท่า)	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) รักษาการในตำแหน่งเสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่เสมียนตราอำเภอหรือเทียบเท่า)	